

ชื่อเรื่อง	การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจของผู้บริหารกลุ่มธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	จารุณี ทองจันทร์เทพ
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.วิภา จงรัชชศาสตร์
วันที่อนุมัติผลงาน	พฤษภาคม 2552
จำนวนหน้า	174
คำสำคัญ	ข้อมูลทางบัญชี การตัดสินใจ ธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก การตัดสินใจระยะสั้น การตัดสินใจระยะยาว(จ่ายลงทุน)

#### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจของผู้บริหารกลุ่มธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย โดยให้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์โดยใช้ไคว์สแควร์ (Chi – square)

ผลของการศึกษาพบว่า

การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจระยะสั้น ประกอบด้วย การรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษ การผลิตขึ้นส่วนเองหรือซื้อขึ้นส่วนจากบุคคลภายนอก การเพิ่มหรือยกเลิกสายการผลิตสาขาหรือเขตขาย การจำหน่ายหรือผลิตต่อ การปิดโรงงานชั่วคราว การกำหนดราคาสินค้า การส่งเสริมการขายสินค้าและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจระยะยาว (จ่ายลงทุน) ประกอบด้วย การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตลาดใหม่ การลงทุนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจัยตลาด การแนะนำผลิตภัณฑ์ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน

ระบบงาน การซื้อวัสดุอุปกรณ์ การซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม และการปรับระบบการผลิตใหม่แทนระบบการผลิตเดิม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมวดธุรกิจมีการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจระยะสั้นค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษ การจำหน่ายหรือผลิตต่อ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่วนการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจระยะยาว (จ่ายลงทุน) กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมวดธุรกิจใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การตัดสินใจขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตลาดใหม่ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบงานแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อการจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานและการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น